

ชื่อโครงการ	ระบบบริหารจัดการและบริการร้าน Procutziie Barbershop		
โดย	นายธีรเมธ	กิงเงิน	รหัส 58541204031-3
	นายณรม	ภวันตพงศ์	รหัส 58541204089-1
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ธีรภาพ แสงศรี		
หลักสูตร	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ		
	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์		
ปีการศึกษา	2563		

บทคัดย่อ

เพื่อการพัฒนากระบวนการบริการต่าง ๆ ระบบการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าระบบการจองคิวทางออนไลน์ ระบบการเรียกใช้บริการเดลิเวอรี่ บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงานและรายได้หักลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของร้าน Procutziie Barbershop สามารถช่วยทำให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเหตุที่ต้องจัดทำระบบเนื่องมาจากในปัจจุบันเป็นยุคสมัยของเทคโนโลยีซึ่งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมของงานหลาย ๆ ส่วนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงจัดทำระบบนี้ขึ้นเพื่อช่วยในการลดความยุ่งยากในการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลของพนักงานและเจ้าของธุรกิจ ได้จัดแบ่งงานเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อง่ายต่อการใช้งานและตรวจสอบได้พร้อมทั้งทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นและระบบที่จะทำให้อุปกรณ์ของธุรกิจนี้มีความสะดวกในการใช้งานโดยมีกระบวนการทำงานของระบบนี้จะเริ่มมาจากการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และควบคู่ไปกับการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำระบบนี้ขึ้นจากนั้นจึงเริ่มปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดและความต้องการของระบบนี้จากเจ้าของธุรกิจร้าน Procutziie Barbershop จากนั้นจึงเริ่มทำการออกแบบระบบแล้วจึงนำไปให้เจ้าของธุรกิจตรวจสอบเมื่อเจ้าของธุรกิจตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วมีมติเห็นชอบกับการออกแบบระบบนี้ข้าพเจ้าจึงได้เริ่มจัดทำระบบขึ้นมา

จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการร้าน Procutziie Barbershop พบว่าระบบการทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี ซึ่งทำให้ทางธุรกิจร้านตัดผมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการและมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังยกระดับธุรกิจตนเองให้มีความทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย

กิตติกรรมประกาศ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการร้าน Procutziie Barbershop ฉบับนี้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในครั้งนี้ จึงใคร่ขอกล่าวขอบคุณ ดังนี้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธีรภพ แสงศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้กรุณาให้ คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ แก้ไข ตลอดจนชี้แนะแนวทาง จนโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไป ได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณนายรัชชัย แต่งฤทัยธรรม เจ้าของธุรกิจบริการตัดผมร้าน Procutziie barbershop ที่ได้อนุญาตให้จัดทำโครงการระบบบริหารจัดการและบริการร้าน Procutziie Barbershop ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงการฉบับนี้มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชา ความรู้ในด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้จัดทำโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำ โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำโครงการใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เป็นอย่างสูงที่เป็นผู้ อุปการะเลี้ยงดูให้โอกาสในทุก ๆ ด้าน ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้วิชาความรู้มา จนกระทั่งมีวันนี้ ขอขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำและให้ กำลังใจที่ดีเสมอมาและทุก ๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามที่ช่วยเหลือจนกระทั่งโครงการฉบับนี้สำเร็จ ลุล่วงไปได้

ธีรเมธ กิ่งเงิน
ณรม ภาวันตพงศ์